

ประวัติโรงเรียนนาโยวิทยา

โรงเรียนนาโยวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ ๙๒๑๗๐ โทรศัพท์/ โทรสาร ๐๗๕-๕๘๓๐๙๒ Website: www.nayongwit.ac.th Email : nayongwittayakomschool@gmail.com สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนมีเนื้อที่ ๒๕ ไร่ โรงเรียนนาโยวิทยา เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา เริ่มเปิดเรียนเป็นสาขาของ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนากิมุข เมื่อปีการศึกษา ๒๕๓๒ รับนักเรียนได้จำนวน ๓๘ คน โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนวัดไทรทอง สอนโดย ครูจากโรงเรียนสวัสดิ์รัตนากิมุขและครูโรงเรียนวัดไทรทอง โดยมีนายสุพรรณ วงศ์กลางกูร เป็นผู้บริหารโรงเรียน

ปีการศึกษา ๒๕๓๔ นายประจวบ จรุงจิตร ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียน และได้รับการจัดสรรครูเพิ่มอีก ๖ อัตรา

ปีการศึกษา ๒๕๓๖ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนให้เป็น “โรงเรียนนาโยวิทยา” มีนักเรียนจำนวน ๒๐๒ คน และกรมสามัญศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายพงษ์ศักดิ์ สุขไส มาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียน ย้ายสถานที่เรียนจาก โรงเรียนวัดไทรทอง เข้ามาเรียนในอาคารชั่วคราวติดกับวัดไทรทอง ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน และยังได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก ข ค. และอาคารประกอบ

ปีการศึกษา ๒๕๓๘ เด็กชายธนาภรณ์ เหมือนแก้ว ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปีการศึกษา ๒๕๓๙ นายประดิษฐ์ จิตบุญ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ ย้ายมารับตำแหน่งเป็น อาจารย์ใหญ่โรงเรียนนาโยวิทยา แทนนายพงษ์ศักดิ์ สุขไส ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ห้วยนางราษฎร์บำรุง

ปีการศึกษา ๒๕๔๐ โรงเรียนได้รับรางวัลโครงการแหล่งน้ำดีเด่นระดับประเทศของโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก ขณะเดียวกัน นายประดิษฐ์ จิตบุญ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหาดสำราญวิทยา และทางกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายมนตรีพิทักษ์ ทรงกิตพิศาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังรัชศึกษา มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน

ปีการศึกษา ๒๕๔๑ โรงเรียนได้รับคัดเลือกรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานขนาดเล็ก นายสุรศักดิ์ ยี่เหล็ก ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ ย้ายมารับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน นายมนตรีพิทักษ์ ทรงกิตพิศาล ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนรัชฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

ปีการศึกษา ๒๕๔๔ โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณสร้างโรงอาหาร

ปีการศึกษา ๒๕๔๖ นายสุรศักดิ์ ยี่เหล็ก ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหาดสำราญวิทยา โดยมีนายยงยุทธ มณีโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนรัชฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนาโยวิทยา และได้บูรณะอาคารเรียน และทำถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ มีคำสั่งแต่งตั้งนางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งรวงทอง สพป.ตรัง เขต ๑ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนาโยวิทยา แทนนายยงยุทธ มณีโชติ ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังวิเศษ นางยุภา พรเศรษฐ์

ได้บริหารงานโรงเรียนนาโยงวิทยาคม ให้มีศักยภาพสูงขึ้นในทุกๆ ด้าน ให้ทันยุคทันเหตุการณ์ตามแนวนโยบาย การปฏิรูปการศึกษา จนโรงเรียนได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่นที่ ๓ โรงเรียน สถานศึกษาพอเพียง และได้ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต

ปีการศึกษา ๒๕๕๔ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๓ มีคำสั่งแต่งตั้ง นายโชติ จิตขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ตรัง เขต ๑ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนนาโยงวิทยาคม แทนนางยุภา พรเศรษฐ์ ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ปะเหลียนผดุงศิษย์ ได้มีนโยบายสานงานต่อโดยให้ความสำคัญกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนให้สูงขึ้น โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ผ่านการรับรองโรงเรียนในฝัน คุณธรรมนำวิชาการ ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม จากสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโลรางวัลห้องสมุดดีเด่นระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จากสมาคม ห้องสมุดแห่งประเทศไทย ผ่านการรับรอง “สามสะอาด ได้มาตรฐาน HAS” สุดยอดสามแห่งปี ๒๕๕๗ ระดับเขต ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา และ โรงเรียนมีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคหกรรม ซ่อมแซมอาคารเรียน (ประตู หน้าต่าง ปูกระเบื้องห้องเรียน)

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๓ มีคำสั่งแต่งตั้ง นายอาคม โพชสาลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน นาโยงวิทยาคม แทนนายโชติ จิตขาว ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังรัชศึกษา โดย นายอาคม โพชสาลี ได้มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาคนโดยใช้หลัก “บวร” เน้นการ สร้างนักเรียนให้เป็นคนดี ตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ ชุมชน เป็นศูนย์รวมและเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนา อย่างเต็มศักยภาพ ควบคู่กับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและกระบวนการ PDCA ในการดำเนินงานไปสู่ ภาคปฏิบัติ

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๓ มีคำสั่งแต่งตั้ง นางปัญญาธิดา อັตบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ จังหวัดพัทลุง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนนาโยงวิทยาคม แทน นายอาคม โพชสาลี ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ท่งยาวผดุงศิษย์ และในปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มีคำสั่งแต่งตั้ง นางสาวฉวีธัญญา ธรรมชาติ ครู โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม จังหวัดกระบี่ มาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาโยงวิทยาคม ผู้บริหารยึดหลักการบริหารโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลและใช้วงจร คุณภาพ (PDCA) ในการบริหาร โรงเรียนได้รับการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามกิจกรรม โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับ ๓ ดาว ระดับเขตตรวจราชการที่ ๖ ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๕ ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับดีเด่น ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง จากอธิบดีกรมอนามัย

ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๓ มีคำสั่งแต่งตั้ง นางสาวสมร จันทรรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนนาโยงวิทยาคม แทน นางปัญญาธิดา อັตบุตร ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เหนือคลองประชาบารุง จังหวัด กระบี่ ผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม สร้างบรรยากาศแห่งการ

เรียนรู้ที่หลากหลาย เสริมสร้างสวัสดิการและสวัสดิภาพให้นักเรียน ครูและบุคลากร ยึดหลักการบริหารโดย
อาศัยหลักธรรมาภิบาลและใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) ในการบริหาร มีแนวทางขับเคลื่อนโดยน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ พัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่นบูรณาการโครงการ ได้แก่ ป่าสาकु และมโนราห์ ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โครงการ
สถานศึกษาปลอดภัย โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดภัยเฝ้าติดตาม
และอบายมุข เป็นต้น